



***** ธนาคารไทยพาณิชย์**ฉลองครบรอบ 25 ปีก่อตั้งธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ ปีกอง 4 สาขาพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ สาขาพนมเปญ สาขาพระตะบอง สาขาเสียมเรียบ และสาขาสิหนุวิลล์ รองรับการค้าและการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจกัมพูชาที่กระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนการค้าเงินธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ก้าวสู่การขยายเครือข่ายการค้าการลงทุนสู่กลุ่มประเทศ CLMV และประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

***** สถาน์ วิศัลศาสตร์** กรรมการและผู้จัดการบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดตัวช่องทางให้บริการลูกค้า บตท. ทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างฉับไว แชนด์ส่วนตัวโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ บตท. เพียงกดเพิ่มเพื่อนผ่านระบบโปรแกรม LINE ในสมาร์ตโฟน แล้วพิมพ์คำว่า “@smc.or.th”

***** รัชดา เสริมสิบลูก** จาก ME by TMB หลังจากที่เราทราบก่อนแอบกระซิบว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าได้ร้องว้าวกัน ล่าสุด ผู้บริหารคนเก่งได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้ลูกค้า สูงสุดถึง 1.70% ต่อปี แลไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการฝาก ทำเอาลูกค้าฮือฮาไปตามๆ กัน แหมมๆ เรียกได้ว่าโดนใจคนชอบออมเงินกันสุดๆ มีเท่าไรต้องเทไปฝากที่ ME แน่แน่นอน ดอกเล่าดีขนาดนี้ จะพลาดได้ใจละคะ

***** “หุ่น D” บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น** ผู้นำด้านบริการทันตกรรม คลินิกทันตกรรมที่มีผู้บริหารคนเก่งแถมขยัน “พรศักดิ์ ตันตาปลุก” กำกับดูแล ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นหุ่นเด่นน้องใหม่ เพราะแว่วๆ ตอนนี้อยู่แค่ลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น ลูกค้าชาวต่างชาติกระเป๋านักยังหลังไหลเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แหมมมม บริการดีครบวงจร..แถมต่อยอดพัฒนาไม่มีหยุดแบบนี้ เอ้า...ขออย่าอีกที หุ่น D น่าลงทุนคร้าบ

***** ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.**เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเงินฝาก จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members แนะนำเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.15% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี หรือแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มให้อีก 0.25% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.75% ต่อปี เพียงมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001-

5,000,000 บาท เปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

***** กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.** ร่วมกับ **ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)** เซ็น MOU โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ กอช. วางแผนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง จากนั้นจะขยายฐานสมาชิกไปยังภูมิภาคอื่นจนครบ 77 จังหวัด

***** วิซ่า** ร่วมกับ **บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด** จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ผู้ใช้บัตรวิซ่าได้รับโชคเป็นเจ้าของทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทเพียงแค่นับบัตรวิซ่าแท็บเล็ต หรือใช้บัตรวิซ่าที่ผูกอยู่ในซัมซุงแท็บเล็ตชำระเงินในร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม